



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๓ มูลค่าข่าว ๔๐๔,๘๑๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สฎิปหน้า 1 เดลินิวส์

ต่อจากหน้า 1

๒ เรื่องเศร้าเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองของเด็กและเยาวชนไทยวัยเรียน มีเกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ ทั้งกับช่วงเวลาทั่ว ๆ ไป และโดยเฉพาะช่วงหลังรู้ผลการสอบเรียนต่อ ซึ่งทั้งตัวเด็กและเยาวชน ครอบครัว ก็ควรต้องเท่าทันในความรู้สึก เพื่อมิให้เรื่องเศร้าแบบนี้เกิดขึ้น อย่างการสอบเรียนต่อระดับปริญญาตรีนั้น ทาง รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ วิชาการ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็ระบุไว้ว่าคิดว่า...“การเรียนระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นั้น ไม่แตกต่างกันมากนัก”

การสอบเรียนต่อ...ก็ย่อมมีทั้งคนสมหวัง-คิดหวัง ผิดหวังกับการเรียน...ไม่ว่าจะเกิดเรื่องน่าเศร้า!

ทั้งนี้ นอกจากการคิดหวังเรื่องเรียนได้ไม่ติดกับการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นชุกที่ใช้ระบบเอนทรานซ์ หรือแอดมิชชัน ที่ผ่าน ๆ มาข่าวที่นักร้าจากกร “คิดไม่ยาว” ของนักเรียนที่คิดหวัง มักเกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ ซึ่งแม้เรื่องนี้จะมีการพูดถึงมานานแล้ว แต่จนปัจจุบันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ๆ ทั้งกับการคิดไม่ยาวแบบ **หมดไฟชวนชวยทางการเรียน** และแบบที่ **ร้ายแรงถึงชีวิต**

• เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ ของหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ หลายแห่ง จึงยืนยันได้ว่าเด็กที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเปิด และมหา

วิทยาลัยเอกชน ก็มักจะได้รับพิจารณาเข้าทำงาน เพราะก็สามารถจบมาอย่างมีคุณภาพที่สูง และก็มีผู้ใหญ่ของบ้านเมือง บุคคลที่มีชื่อเสียงดัง ๆ นักธุรกิจระดับแนวหน้าหลาย ๆ คน ที่สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ติดในปีแรก จบมหาวิทยาลัยเปิดหรือเอกชน ยุคนี้จึงอย่าไปกังวล อย่าเครียด อย่าคิดมาก...นักวิชาการท่านหนึ่งเคยสะท้อนผ่าน “สฎิปหน้า 1 เดลินิวส์” ไว้

ณ ที่นี้ก็ขอร่วมยืนยันไปถึงผู้ที่ต้องพลาดหวัง ข้อมูลที่ว่ามาข้างต้นรับรองได้ว่าจริงแน่นอน

เรื่องเศร้าต้องระวัง(1) 'ปิดหวังเรียน' พลาดบ้าง 'ธรรมดา'

ขณะที่ รศ.ชาญวิทย์ วิชาการ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ก็ได้สะท้อนข้อคิดถึงนักเรียนที่พลาดหวังการสอบเข้าเรียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดไว้อีกอย่างน่าพิจารณา คือ...ยุคปัจจุบันนี้ ความรู้สามารถจะค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เกือบทั้งหมด ซึ่งไม่ว่าจะเรียนในมหาวิทยาลัยปิด ในมหาวิทยาลัยเปิด ในมหาวิทยาลัยเอกชน ไม่ว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ เรียนมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังหรือไม่ดัง ขอเพียงชวนชวย

ใฝ่รู้ทาง รศ.ชาญวิทย์ บอกว่า...ตั้งใจเรียนจริง ความรู้สามารถจะเรียน
ทันกันได้หมด ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ครูอาจารย์เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษา

นักวิชาการท่านนี้ยังได้ระบุถึงนักเรียนที่พลาดหวังการสอบเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยตามที่ต้องการ ไว้อีกว่า...ลองหาที่เรียนที่อื่น ๆ
อย่าเสียใจจนไม่เลือกเส้นทางของตัวเอง **อย่าเสียใจจนจนทำให้ต้อง
เสียโอกาสอื่น ๆ ในชีวิตไป** ซึ่งก็ยังมีหลาย ๆ ที่ยังเปิดรับสมัคร มี
มหาวิทยาลัยเอกชนหลาย ๆ แห่งที่เป็นที่ยอมรับ

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปิดก็มีการสูญเสีย



บุคลากรเก่ง ๆ ให้ มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัย
เอกชนหลายแห่งลงทุนจ้างอาจารย์พิเศษที่เก่งและมีประสบการณ์ ทั้ง
ด้านการสอน ทั้งด้านการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่เข้าเรียนก็สามารถจะเชื่อมั่น
ได้ว่ามีความรู้ทัดเทียมกับเพื่อนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ ขอ
ให้มั่นใจ และตั้งใจเรียน ก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาด้วยศักดิ์ศรีทัด
เทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ

อีกทางเลือกหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งมีถึง 2 แห่ง นั่นคือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ไม่
จำกัดเกรดเฉลี่ย ไม่จำกัดผลการเรียน ขอเพียงให้สำเร็จการศึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นคนที่มุ่งมั่น มีความอดทน มีวินัย เพราะ
ต้องเรียนแข่งกับตัวเอง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิสระ ต้องควบคุมดูแลตัว
เอง ซึ่งก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ยากจะแนะนำให้กับผู้ที่พลาด
หวังการสอบ

“สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย รู้จักแบ่งเวลา ก็จะทำให้
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เช่นกัน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียน
ก็ไม่สูง ซึ่งก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง”...รศ.ชาญวิทย์ ระบุ

และนอกเหนือจากที่นักวิชาการ มศว ระบุมา ทาง “สอูปหน้า
1 เดลินิวส์” ก็ขอร่วมยืนยันล้าทับด้วยคำบอกเล่าของนักวิชาการบาง
ท่านที่เคยสะดุ้งตื่นไว้ ณ ที่นี้ นั่นคือ...ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิด และ
มหาวิทยาลัยเอกชนหลาย ๆ แห่ง ก็มีมาตรฐานกำกับกับมหาวิทยาลัย
รัฐที่เป็นระบบปิด บางวิชาเอกอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้น
ควรเลิกกังวล และควรคิดว่า “การได้เรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงก็ไม่ได้
เป็นสิ่งยืนยันอนาคต...”

ไม่ได้ยืนยันว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้กับแง่มุมต่าง ๆ ดังที่นำมาแต่ต้น เป็นสิ่งที่ผู้ที่พลาดหวัง
การสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปิดตามที่ต้องการ หรือผิดหวังเรื่อง
การเรียน ควรพินิจพิจารณา และพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรสื่อสารต่อไปถึง
บุตรหลาน

“เรื่องราว” ที่เกี่ยวกับการเรียน...ก็ “ต้องระวัง”

โดยที่เรื่องนี้ “พ่อแม่ผู้ปกครอง” สำคัญมาก!!!